



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

# แนวน้ำ

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/เกษตร-และสิ่งแวดล้อม

วันที่: ศุกร์ 20 กันยายน 2562

ปีที่: 40

ฉบับที่: 14025

หน้า: 8(กลาง)

Col.Inch: 39.44 Ad Value: 49,300

PRValue (x3): 147,900

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: กยท.หนุนแปรรูปยางเพิ่มอำนาจต่อรอง

# กยท.หนุนแปรรูปยางเพิ่มอำนาจต่อรอง

## ■ เร่งงานวิจัยต่อยอดเชิงพาณิชย์

ดร.วิทยา พรหมมี นักวิชาการเกษตร 8 หัวหน้ากองวิจัยและพัฒนาการผลิตยาง สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า ประเทศไทยผลิตยางเป็นอันดับหนึ่งของโลก แต่ยางร้อยละ 84 ถูกส่งออกไปยังต่างประเทศในรูปของวัตถุดิบ ทำให้ราคาต้องอิงตลาดโลก ประเทศไทยจึงมีอำนาจต่อรองต่ำ ในขณะที่การนำน้ำยางมาแปรรูปจะช่วยให้มูลค่าเพิ่มอำนาจต่อรอง และช่วยให้ราคายางมีเสถียรภาพมากขึ้น ดังนั้น กยท. โดยฝ่ายวิจัยพัฒนาอุตสาหกรรมยาง และฝ่ายวิจัยพัฒนาเศรษฐกิจยาง ซึ่งผิชอบงานวิจัยด้านยางพาราทั้งระบบจึงได้ให้ความสำคัญในการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาง เพื่อให้เกิดการคิดค้นผลงานที่มีความใหม่ มีคุณค่า และมีความเป็นไปได้ที่สามารถพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ได้จริง

ทั้งนี้ ที่ผ่านมากยท.ประสบความสำเร็จในการแปรรูปยาง จนได้ผลิตภัณฑ์ยางที่หลากหลายแบบ เช่น แผ่นพื้นยางไฮบริดสำหรับผลิตไฟฟ้า หมวกกันน็อกครดจักรยานยนต์ ที่ใช้น้ำยางธรรมชาติเป็นวัสดุเสริมแรง สีสานเรือจากน้ำยางธรรมชาติผสมสารยึดติดอะคริลิกอีพ็อกซี การปรับปรุงคุณสมบัติของผิวทางคอนกรีตด้วยน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม และการ

วิจัยยางพาราเทคโนโลยีนาโนคอมโพสิต เพื่อพัฒนาเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และประยุกต์ใช้งานในที่พักอาศัย

ดังนั้น กยท.จึงได้ปรับเปลี่ยนการบริหารงานวิจัย ด้วยการใช้กลยุทธ์เชิงรุก เพื่อออกค้นหากรอบแนวความคิดและไอเดียใหม่ โดยจัดโครงการประกวดกรอบแนวความคิดวิจัยด้านยางพาราเพื่อสร้างงานวิจัยต่อยอดเชิงพาณิชย์ เปิดช่องทางให้ผู้เข้าส่งผลงานประกวดตั้งแต่ระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น (บุคคลทั่วไป) นักเรียนระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา นักวิจัย และอาจารย์ ซึ่งมีผลงานที่ส่งเข้าประกวด ทั้งงานวิจัยด้านต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ ทำให้เราเห็นผลิตภัณฑ์ใหม่และแตกต่างออกไปอีก เช่น อิฐดินดิบสำหรับทำบ้านดินที่ทำทานน้ำได้สูง โดยใช้น้ำยางพาราเป็นวัสดุ

ผสมเพิ่ม การพัฒนาวัสดุเชิงประกอบจากยางธรรมชาติกับยางสังเคราะห์บิวตาไดอีนและขุยมะพร้าว เพื่อประยุกต์ใช้เป็นแผ่นกำบังอนุภาคนิวตรอนและรังสีแกมมา ชุดควบคุมมอเตอร์ปั้มน้ำแบบประหยัดพลังงาน สำหรับแปลงเพาะชำยางพาราด้วยสมาร์ทโฟน การศึกษาปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตและซิลิกาในการทำลอมยางพารา การบรรจุและปลดปล่อยแบบควบคุม

ของยาโดยใช้ยางธรรมชาติ/ซิลิกานาโนคอมโพสิต เครื่องมือทางการแพทย์ด้านยางพาราอัตโนมัติ การวิจัยและพัฒนาแผ่นฉนวนกันความร้อนจากเส้นใยไม้ยางพาราผสมน้ำยางพารา

“อีกช่องทางการบริหารงานวิจัยเชิงรุกคือ โครงการสร้างเครือข่ายนักคิดนักพัฒนาด้านยางพาราเพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างนวัตกรรม โดยการจับมือกรมเชิงปฏิบัติการด้านยางพาราทั้งระบบให้กลุ่มเป้าหมาย คือนักศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆ จำนวน 300-450 คน/ปี ซึ่งได้อบรมมาแล้ว 2 รุ่น ประสบผลสำเร็จอย่างน่าพอใจ สามารถนำความรู้ที่ได้รับนำมาบูรณาการร่วมกัน และใช้ความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆด้านยางพาราที่แตกต่างกันไปตามคณะที่เรียนมา นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนชิ้นงาน โครงการ โครงการหรือ โครงร่างงานวิจัยด้านยางพาราที่ผ่านการประกวดให้มีการพัฒนาไปสู่เชิงพาณิชย์ ซึ่งในลำดับถัดไปจึงจะมีการจัดงานพบปะระหว่างนักวิจัยและผู้ประกอบการ เพื่อให้เกิดการต่อยอดเชิงพาณิชย์โดยตรงและรวดเร็ว ส่งเสริมการใช้ยางในประเทศตามนโยบายรัฐบาล” ดร.วิทยา กล่าวในตอนท้าย



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

## บางกอกทูเดย์

Bangkok Today  
Circulation: 150,000  
Ad Rate: 1,000

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 20 - พุธที่ 26 กันยายน 2562

ปีที่: 14

ฉบับที่: 3156

หน้า: 10(ล่างซ้าย)

Col.Inch: 26.75 Ad Value: 26,750

PRValue (x3): 80,250

คลิป: 8:58

หัวข้อข่าว: 'จูนินทร์' นำทัพบุกงานไซนาอาเซียนถกจีนขยายการค้า-ลงทุนสินค้าเกษตร

### 'จูนินทร์' นำทัพบุกงานไซนาอาเซียน ถกจีนขยายการค้า-ลงทุนสินค้าเกษตร

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจูนินทร์ ลักขณวิศิษฐ์) จะเดินทางไปร่วมงานแสดงสินค้าจีน-อาเซียน (ไซนาอาเซียนเอ็กซ์โป) ครั้งที่ 16 ในวันที่ 20 กันยายน 2562 โดยจะใช้โอกาสนี้พบหารือกับ นายหาน เจิ้ง รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งดูแลภาพรวมเศรษฐกิจของจีน เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และส่งเสริมความร่วมมือการค้าการลงทุนระหว่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การขยายการส่งออกสินค้าเกษตรของไทยไปจีน เช่น ข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง และผลไม้ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังเตรียมนำผู้ประกอบการที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าเกษตรของไทย ร่วมพิธีเปิดงานแสดงสินค้าไซนาอาเซียนเอ็กซ์โป เพื่อศึกษาตลาดและเตรียมความพร้อมสำหรับการขยายการส่งออกไปยังจีนอีกด้วย

ทั้งนี้ ปัจจุบันจีนเป็นตลาดส่งออกสำคัญของสินค้าเกษตรไทย จีนนำเข้าสินค้าเกษตรจากไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งเป็นผลจากความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน ที่ลดภาษีสินค้าเป็นศูนย์กว่าร้อยละ 90 รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการค้าของกระทรวงพาณิชย์ เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าและเครือข่ายทางธุรกิจทั้งในไทย จีน และประเทศอาเซียน ให้กับภาคเอกชนทั้งสองฝ่ายมาอย่างต่อเนื่อง

นางอรมน เสริมว่า สำหรับงานไซนาอาเซียนเอ็กซ์โป จัดขึ้นที่มณฑลกว่างซี เนื่องจากกว่างซีเป็นประตูเชื่อมอาเซียนและจีน เพราะเป็นมณฑลเดียวของจีนที่มีพรมแดนติดกับอาเซียนทั้งทางบก ทะเล และอากาศ และที่สำคัญ ยังเป็นช่องทางหลักในการขนส่งสินค้าเกษตรของไทยไปจีน โดยครึ่งหนึ่งของผลไม้จากอาเซียนในตลาดจีนเป็นการนำเข้าผ่านกว่างซี โดยปีที่ผ่านม ไทย



ส่งออกผลไม้ไปยังจีนสูงสุดเป็นประวัติการณ์มูลค่ากว่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ การส่งออกผลไม้ไทยไปจีนในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2562 (ม.ค.-ก.ค.) มีมูลค่ารวมกว่า 1,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

สำหรับภาพรวมการค้าระหว่างไทยกับจีนในปี 2562 (ม.ค.-ก.ค.) การค้าสองฝ่ายมีมูลค่ารวม 44,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แบ่งเป็นการส่งออกจากไทยไปจีน มูลค่า 16,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และการนำเข้าจากจีนมาไทย มูลค่า 28,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มีสินค้าส่งออกที่สำคัญของไทยไปยังจีน เช่น เม็ดพลาสติก ผลิตภัณฑ์ยาง ผลไม้สดและแช่แข็ง เคมีภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ และส่วนประกอบ ยางพารา และผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง เป็นต้น และสินค้านำเข้าที่สำคัญของไทยจากจีน เช่น เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน เคมีภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ เหล็ก เหล็กกล้า และผลิตภัณฑ์ และส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ เป็นต้น ■



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

# มติชน

Matichon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: ศุกร์ 20 กันยายน 2562

ปีที่: 42

ฉบับที่: 15167

หน้า: 6(กลาง)

Col.Inch: 14.96 Ad Value: 16,456

PRValue (x3): 49,368

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ใช้สิทธิเอฟทีเอ-จีเอสพี ทะลุ4.21หมื่นล้านดอลลาร์

## ใช้สิทธิเอฟทีเอ-จีเอสพี ทะลุ4.21หมื่นล้านดอลลาร์

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่า การใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าสำหรับการส่งออกภายใต้ความตกลงการค้าเสรี (FTA) และภายใต้ระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป (GSP) ช่วง 7 เดือนของปี 2562 มีมูลค่า 42,129.69 ล้านดอลลาร์ คิดเป็น 77.33% ลดลง 1.05% แบ่งเป็นมูลค่าการใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้ FTA จำนวน 12 ฉบับ ยังไม่รวมอาเซียน-ฮ่องกงที่เพิ่งจะมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน ที่ผ่านมา มีมูลค่า 39,079.39 ล้านดอลลาร์ หรือคิดเป็น 78.25% ของมูลค่าการส่งออกที่ได้สิทธิประโยชน์ ซึ่งมีมูลค่าอยู่ที่ 49,944 ล้านดอลลาร์ ลดลง 2.32% และการใช้สิทธิ GSP จำนวน 4 ระบบ คือ สหรัฐ สวิตเซอร์แลนด์ รัสเซียและเครือรัฐเอกราช และนอร์เวย์ มีมูลค่า 3,050.30 ล้านดอลลาร์ คิดเป็น 67.27% ของมูลค่าการส่งออกที่ได้สิทธิประโยชน์รวม

นายอดุลย์กล่าวว่า สำหรับตลาดที่ไทยมีมูลค่าการใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้ความตกลง FTA 5 อันดับแรก คืออาเซียน 14,212.71 ล้านดอลลาร์ จีน 10,740.51 ล้านดอลลาร์ ออสเตรเลีย 4,747.98 ล้านดอลลาร์ ญี่ปุ่น 4,470.00 ล้านดอลลาร์ และอินเดีย 2,654.44 ล้านดอลลาร์ ส่วนตลาดที่มีการขยายตัวของการใช้สิทธิประโยชน์สูงสุด คือ เปรู เพิ่ม 32.99% นิวซีแลนด์เพิ่ม 10.35% และจีนเพิ่ม 5.85% ขณะที่ตลาดที่มีการใช้สิทธิประโยชน์สูงสุด 5 อันดับแรก คือ 1.ไทย-ชิลี 104.07% 2.ไทย-เปรู 98.01% 3.อาเซียน-จีน 97.61% 4.ไทย-ญี่ปุ่น 90.68% และ 5.อาเซียน-เกาหลี 84.66% โดยสินค้าที่ใช้สิทธิสูงสุด 5 อันดับแรก คือ รถบรรทุก ทุเรียนสด ผลิตภัณฑ์ยางสังเคราะห์ผสมยางธรรมชาติ ผลไม้ประเภทฝรั่ง มะม่วง และมังคุดสดหรือแห้ง และน้ำตาลจากอ้อย



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

**เดลินิวส์**  
กรอบ่าย

Daily News (Mid-Day)  
Circulation: 720,000  
Ad Rate: 2,100

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: ศุกร์ 20 กันยายน 2562

ปีที่: - ฉบับที่: 25544

Col.Inch: 29.12 Ad Value: 61,152

หัวข้อข่าว: 'จรินทร์' ถกจีนกระตุ้นส่งออก

หน้า: 7(บนซ้าย)

PRValue (x3): 183,456

คลิป: สีสี่

# 'จรินทร์' ถกจีนกระตุ้นส่งออก

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า วันที่ 20 ก.ย. นี้ นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ เตรียมหารือกับนายหนัน เจิ้ง รองนายกรัฐมนตรีของจีน ซึ่งดูแลภาพรวมเศรษฐกิจของจีน ในช่วงระหว่างการเดินทางร่วมงานแสดงสินค้าจีน-อาเซียน (ไชน่าอาเซียนเอ็กซ์โป) ครั้งที่ 16 มีเป้าหมายเพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและส่งเสริมความร่วมมือการค้าการลงทุนระหว่างกัน โดยเฉพาะการขยายการส่งออกสินค้าเกษตรของไทยไปจีน เช่น ข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง และผลไม้ เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังเตรียมนำผู้ประกอบการที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าเกษตรของไทยเข้าร่วมในพิธีเปิดงานแสดงสินค้าไชน่าอาเซียนฯ ด้วยเพื่อศึกษาดูแลและเตรียมความพร้อมสำหรับการขยายการส่งออกไปยังจีน ปัจจุบันจีนเป็นตลาดส่งออกสำคัญของสินค้าเกษตรไทยและมีการนำเข้าสินค้าเกษตรจากไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี เนื่องจากได้รับอานิสงส์จากความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน ที่ลดภาษีสินค้าเป็น 0% กว่า 90% ของสินค้าทั้งหมด รวมถึงการจัด



จรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์

กิจกรรมส่งเสริมการค้าของกระทรวงพาณิชย์ เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้กับภาคเอกชนทั้งสองฝ่ายอย่างต่อเนื่อง “งานไชน่าอาเซียนฯ ครั้งนี้ จัดขึ้นที่มณฑลกว่างซี เนื่องจากกว่างซีเป็นประตูเชื่อมอาเซียนและจีน เพราะเป็น

มณฑลเดียวของจีนที่มีพรมแดนติดกับอาเซียน ทั้งทางบก ทะเล และอากาศและที่สำคัญยังเป็นช่องทางหลักในการขนส่งสินค้าเกษตรของไทยไปจีน โดยจำนวนครึ่งหนึ่งของผลไม้จากอาเซียนในตลาดจีนเป็นการนำเข้าผ่านกว่างซี และปีที่ผ่านมามีไทยส่งออกผลไม้ไปยังจีนสูงสุดเป็นประวัติการณ์มูลค่ากว่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่วนการส่งออกผลไม้ไทยไปจีนในช่วง 7 เดือนของปี 62 (ม.ค.-ก.ค.) มีมูลค่ารวมกว่า 1,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ”

สำหรับภาพรวมการค้าระหว่างไทยกับจีนในปี 62 (ม.ค.-ก.ค.) การค้าสองฝ่ายมีมูลค่ารวม 44,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แบ่งเป็นการส่งออกจากไทยไปจีนมูลค่า 16,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และการนำเข้าจากจีนมาไทยมูลค่า 28,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มีสินค้าส่งออกที่สำคัญของไทยไปยังจีน เช่น เม็ดพลาสติก ผลิตภัณฑ์ยาง ผลไม้สด.



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

**เดลินิวส์**  
กรอบ่าย

Daily News (Mid-Day)  
Circulation: 720,000  
Ad Rate: 2,100

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: ศุกร์ 20 กันยายน 2562

ปีที่: - ฉบับที่: 25544

Col.Inch: 64.64 Ad Value: 135,744

หัวข้อข่าว: 'บึกตู่'กร้าวไทยฮับทุกด้าน

หน้า: 7(กลาง)

PRValue (x3): 407,232

ศิลปิน: สีสี่

# 'บึกตู่'กร้าวไทยฮับทุกด้าน

## ● สศช.ชูพัฒนารายภูมิภาค

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม กล่าวในงานประชุมประจำปี 2562 ของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เรื่อง พัฒนาพื้นที่ไทย เชื่อมไทย ก้าวไกล เชื่อมโลก ว่า ขอให้ทุกหน่วยงานไปหาวิธีการเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อสร้างประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลาง หรือเป็นฮับในหลาย ๆ ด้านของภูมิภาค ทั้งด้านคมนาคม การบิน การศึกษา และสาธารณสุข โดยต้องเริ่มต้นทำทุกอย่างให้ได้เสียตั้งแต่ตอนนี้ ซึ่งเป็นปีที่ 2 ของการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และยังเป็นการวางรากฐานของประเทศในช่วงแรกตามยุทธศาสตร์ชาติระยะยาว 20 ปีด้วย

“ที่ผ่านมารัฐบาลทำมาหลายเรื่องตั้งแต่รัฐบาลก่อน โดยเฉพาะเรื่องปฏิรูปที่ทำมานาน ทั้งจัดระเบียบ กฎหมาย ตอนนี้เหลือเวลาอีก 3 ปีตามแผนพัฒนาฯ ฉบับ 12 ต้องวางรากฐานเริ่มต้นให้ได้ วันนี้ไทยสามารถเป็นฮับได้หลายเรื่อง แต่บางคนไม่รู้ อย่างระบบสาธารณสุขของไทยดีเป็นอันดับ 6 ของโลกแล้ว เพราะประชาชนกว่า 90% สามารถเข้าถึง บางประเทศที่ร่ำรวยกว่ายังทำไม่ได้ หรือเรื่องถนน ประเทศไทยมีถนนที่ดี โดยเฉพาะถนน 4-6 เลน น่าจะดีที่สุดในอาเซียน เช่นเดียวกับเรื่องความปลอดภัยทางถนน มีคนบอกถนนยิ่งดียิ่งอันตราย จริง ๆ แล้วคนใช้รถใช้ถนนที่ไม่ระวัง”

นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กล่าวว่า สศช.กำลังเร่งหาทางพัฒนาเมือง โดยแบ่งรูปแบบออกเป็นรายภาค เพื่อจะรองรับการขยายตัวในอนาคต ซึ่งที่ผ่านมาจากการตรวจสอบข้อมูลก็พบว่า หลายพื้นที่ยังคงมีปัญหาความสมดุลด้านเศรษฐกิจ และสังคม อย่างเช่น ภาคใต้ ที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวสูงสุด แต่รายได้ต่อหัวไม่ใช่อันดับที่ 1 ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีรายได้จากการท่องเที่ยวและรายได้ต่อหัวอันดับที่ 5 จาก 6 ภาค มีคนจนอันดับ 2 และผู้สูงอายุอันดับ 1 ถือว่ายังมีความเหลื่อมล้ำที่จะส่งผลกระทบต่อในอนาคตอย่างแน่นอนหากไม่ได้มีการแก้ไข

อย่างไรก็ตามในด้านการพัฒนา เชื่อว่า สิ่งสำคัญคือต้องเร่งสร้างโครงสร้างพื้นฐานลงไปในพื้นที่ก่อน จากนั้นการพัฒนางจะเริ่มตามมา โดยล่าสุดในส่วนของการพัฒนาภาคต่าง ๆ นั้น สศช.กำลังหารูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสม เช่น ภาคใต้ ที่ผ่านมามีได้เสนอเป็นระเบียบเศรษฐกิจภาคใต้ (เอสอีซี) โดยเน้นการท่องเที่ยว ซึ่งอนาคตเชื่อว่า การท่องเที่ยวทั้งประเทศจะมีสัดส่วนถึง 30% ต่อจีดีพีแน่นอน เช่นเดียวกับเกษตร



แปรรูปทั้งยางพารา และปาล์มน้ำมัน รวมไปถึงการพัฒนาท่าเรือระนอง เชื่อมโยงไปยังฝั่งตะวันตกด้วย

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง กล่าวว่า ประเทศไทยตอนนี้มีอยู่ภายใต้สิ่งที่กำลังเกิดขึ้น 2 อย่าง อย่างแรกคือการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่รวดเร็ว ซึ่งประเทศไทยต้องตามให้ทันและไปให้ถึง อีกอย่างคือ กรณีที่ยุคนี้เป็นยุคที่เอเชียกำลังมีบทบาททางเศรษฐกิจในโลก โดยประเทศไทยถือเป็นประเทศหนึ่งในตอนใต้ของเอเชียที่กำลังถูกฉายแสงให้หลายประเทศเห็นถึงความสำคัญ ซึ่งสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นนี้ถือโอกาสสำคัญของประเทศไทยที่จะพัฒนามากขึ้น

ทั้งนี้ในโอกาสสำคัญที่เกิดขึ้นไทยเองสามารถสร้างความเชื่อมโยงให้เกิดขึ้นได้ 3 เรื่อง เรื่องแรก ต้องเชื่อมเทคโนโลยีของโลกให้มาอยู่ในประเทศไทยให้ได้ โดยดึงเทคโนโลยีที่โลกกำลังสนใจดึงเข้ามาต่อยอดให้ไทยทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี และหันมาพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เรื่องต่อมาต้องเชื่อมตลาดให้ได้ โดยเฉพาะการเปิดตลาดใหม่ที่มีศักยภาพ อย่างอาเซียน ซีแอลเอ็มวี และกลุ่มความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอล หรือบิมสเทค ซึ่งกลุ่มบิมสเทคนั้น ไทยสามารถเชื่อมโยงผ่านท่าเรือระนองไปสู่บังกลาเทศที่เป็นประเทศที่เศรษฐกิจขยายตัวไปอีกยาวนาน ส่วนสุดท้ายคือการเชื่อมคน เชื่อมโยงการค้าออนไลน์ หรืออีคอมเมิร์ซด้วย.



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

**เดลินิวส์**  
กรอบ่าย

Daily News (Mid-Day)  
Circulation: 720,000  
Ad Rate: 2,100

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: ศุกร์ 20 กันยายน 2562

ปีที่: - ฉบับที่: 25544

หน้า: 7 (ล่าง)

Col.Inch: 21.55 Ad Value: 45,255

PRValue (x3): 135,765

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: พาณิชย์เปิดตัวบีกดาด้า ยกระดับ5สินค้าเกษตร

## พาณิชย์เปิดตัวบีกดาด้า ยกระดับ5สินค้าเกษตร

น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้เปิดตัวโครงการนำร่องของกระทรวงพาณิชย์ เพื่อขับเคลื่อนสู่การเป็นองค์การด้านบีกดาด้าอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการนำข้อมูลและเทคโนโลยีมาใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ นำร่องพืชเกษตรสำคัญ 5 ชนิด ได้แก่ ข้าว ปาล์มน้ำมัน ยางพารา มันสำปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งในช่วงแรกจะเริ่มจากพืชเกษตรสำคัญ 3 ชนิดก่อน ได้แก่ ข้าว ปาล์มน้ำมัน และยางพารา

สำหรับระบบบีกดาด้า จะใช้ในการติดตามสถานการณ์ในด้านอุปสงค์ อุปทาน ทั้งในและนอกประเทศสามารถคาดการณ์แนวโน้มและเตือนภัย เพื่อกำหนดนโยบายรักษาเสถียรภาพด้านราคา รวมถึงระบบกำกับและติดตามนโยบายด้านการรับฟังเสียงสะท้อนภาคประชาชน ที่สามารถนำมาวิเคราะห์แก้ปัญหาที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งเพื่อให้ผู้บริหารสามารถ

ตัดสินใจเชิงนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าเกษตรและยกระดับรายได้ให้แก่เกษตรกร

“ได้ตั้งเป้าพัฒนาระบบบีกดาด้า ให้มีความสมบูรณ์ภายในปี 63 เพื่อให้สามารถนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบายเพื่อดูแลเกษตรกรโดยจะเปิดให้คนทั่วไปสามารถเข้าดูได้ แต่จะมีระดับการเข้าถึงเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลและยังมีแผนขยายระบบช่วยวิเคราะห์การส่งออกการผลิตสินค้า การทำธุรกิจ การค้าบริการด้วย”

รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ยกตัวอย่างเช่น สินค้าข้าว ระบบสามารถตรวจสอบได้ว่าราคาข้าวเป็นอย่างไร ตั้งแต่เกษตรกร โรงสี จนถึงผู้ส่งออก ดูปริมาณผลผลิตเป็นอย่างไร แนวโน้มการส่งออก การบริโภค คาดการณ์ปริมาณสต็อกคงเหลือ แนวโน้มราคาในอนาคต โดยใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ) เข้ามาวิเคราะห์ เพื่อนำมาวางแผนการผลิตด้านการส่งออกข้าวไทยได้อย่างถูกต้องต่อไป.



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

**ข่าวสด**  
กรอบบ่าย

Khao Sod (Mid-Day)  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: ศุกร์ 20 กันยายน 2562

ปีที่: 29

ฉบับที่: 10523

หน้า: 5(บนซ้าย)

Col.Inch: 44.16 Ad Value: 48,576

PRValue (x3): 145,728

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: พาณิชย์ลุยทำ'บิกดาต้า'สินค้าเกษตร

# พาณิชย์ลุยทำ'บิกดาต้า'สินค้าเกษตร

## ประเดิมข้อมูล'ข้าว-ปาล์ม-ยาง'ใช้วางแผนผลิต-ส่งออก

พาณิชย์เปิดตัว 'Big Data' สินค้าเกษตรพื้นข้าว ปาล์มน้ำมัน ยางพารา มันสำปะหลัง และข้าวโพด เก็บข้อมูลการส่งออกและนำเข้าของแต่ละประเทศ ใช้ข้อมูลประกอบการค้า วางแผนการผลิตและทำตลาด เพื่อให้รู้เทรนด์ความต้องการสินค้าทั้งในและต่างประเทศ

นายปริญญา บุญดีสกุลโชค ที่ปรึกษาสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กล่าวในงานร่วมคิด ร่วมค้า ทำทายเศรษฐกิจโลก ว่า หากดูยอดการส่งออกในปี 2561 แม้จะขยายตัวแต่ดูเป็นรายชนิด เช่น ข้าว ข้าวหนึ่ง ส่งออกลดลงถึง 22% จากการนำเข้าลดลงในตลาดรัสเซีย และหากดูเป็นรายตลาดนำเข้าข้าวทั่วโลก พบว่าโมร็อกโก นำเข้าข้าวเพิ่มขึ้นถึง 72% แต่กลับไม่นำเข้าจากไทยเลย

รวมทั้งเงินที่ส่งออกข้าวมากขึ้น แต่ตัวเลขการผลิตข้าวไม่เพิ่มขึ้น เนื่องจากปีก่อนหน้าเงินนำเข้ามาเยอะจนสต็อกเหลือ นอกจากนี้ยังมีข้อมูลด้านราคาตั้งแต่ต้นทุนของเกษตรกร ไปจนถึงโรงสี ผู้ค้าส่งค้าปลีก และส่งออก ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์กับภาครัฐในการแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด

ด้าน น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กล่าวว่า การเตรียมเข้าสู่เศรษฐกิจยุคใหม่มีความท้าทายที่ต้องปรับตัวทั้งการเมืองระหว่างประเทศ โดยเฉพาะปัญหาสงครามการค้า ผลกระทบจากเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงของสังคม เช่น การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และความต้องการสินค้าที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อมมากขึ้น

ปัจจัยจากสภาพแวดล้อมโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ที่ภาคธุรกิจทั่วโลกต้องปรับตัว ขณะเดียวกันภาครัฐเองมีหน้าที่สนับสนุนและอำนวยความสะดวกทางการค้า โดยใช้เทคโนโลยี เพื่อให้การประกอบธุรกิจง่ายขึ้น ซึ่งจะรวบรวมความคิดเห็นจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมาใช้กำหนดกรอบนโยบายการพัฒนาการค้าในยุคเศรษฐกิจใหม่

ขณะเดียวกันด้านของฐานข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจด้านนโยบายความสำคัญ ภาครัฐกำลังจัดทำระบบข้อมูลในสินค้าเกษตรสำคัญ และเตรียมทำข้อมูลคาดการณ์การส่งออก รวมทั้งข้อมูลการพัฒนาผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในประเทศ เพื่อให้เอกชนรู้เทรนด์ความต้องการสินค้าในตลาดทั้งในและต่างประเทศ

“การนำเสนอระบบประมวลผล Big Data สินค้าเกษตร ระยะที่ 1 จะนำร่องสินค้าเกษตรสำคัญ 3 ชนิด ได้แก่ ข้าว ปาล์มน้ำมัน และยางพารา เพื่อติดตามสถานการณ์ความต้องการ และผลผลิตทั้งในและต่างประเทศ ให้สามารถคาดแนวโน้มและเตือนภัย มาใช้กำหนดนโยบายในการรักษาเสถียรภาพด้านราคา”

น.ส.พิมพ์ชนกกล่าวอีกว่า ขณะนี้ดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลในสินค้าข้าว เกือบ 100% แล้ว กำลังเชื่อมโยงข้อมูลปาล์มน้ำมัน และยางพารา ส่วนสินค้าอีก 2 ชนิด คือ มันสำปะหลัง และข้าวโพด คาดว่าจะเชื่อมโยงข้อมูลได้ครบทั้ง 5 ชนิดภายในปีนี้



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

**ข่าวสด**  
กรอบบ่าย

Khao Sod (Mid-Day)  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/คอลัมน์/ภูมิภาค

วันที่: ศุกร์ 20 กันยายน 2562

ปีที่: 29

ฉบับที่: 10523

หน้า: 6(ล่างซ้าย)

Col.Inch: 9.21

Ad Value: 10,131

PRValue (x3): 30,393

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: กลุ่มชาวเหนียวแก้วโอดยอดชายตก

## กลุ่มชาวเหนียวแก้วโอดยอดชายตก

ตรัง - นางยินดี สังก์ทอง รองประธานกลุ่มชาวเหนียวแก้วรั้งถิ่นทุ่งค่าย ต.ทุ่งค่าย อ.ย่านตาขาว เผยว่า ทำชาวเหนียวแก้วมา 11 ปีแล้ว ขายดีมาโดยตลอด แต่จากที่ราคาข้าวเหนียวแพงทำให้กลุ่มได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก เดิมมีต้นทุนซื้อข้าวเหนียวแกล็ก.ละ 24-25 บาท แต่ตอนนี้ขึ้นเป็นก.ละ 45 บาทแล้ว จึงต้องปรับราคาขายจากก.ละ 140 บาท เป็น 150 บาท

“ประกอบกับราคาขางพาราและปาล์มน้ำมันที่ตกต่ำ ยิ่งทำให้ยอดขายข้าวเหนียวแก้วตกลงจากเดิมเมื่อ 6 เดือนที่แล้วเคยมีรายได้ถึง 334,000 บาท แต่หลังจากนี้คงลดลงอย่างแน่นอนขอรัฐบาลให้ช่วยเหลือเรื่องราคาข้าวเหนียวให้ต่ำกว่านี้ ไม่เช่นนั้นทางกลุ่มคงไปไม่รอดแน่ ซึ่งหากต้องปรับราคาข้าวเหนียวแก้วแพงขึ้นไปอีกก็ยิ่งทำให้ไม่มีคนซื้อ”





การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

**มติชน**  
กรอบบ่าย

Matichon (Mid-Day)  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: ศุกร์ 20 กันยายน 2562

ปีที่: 42

ฉบับที่: 15167

หน้า: 6(บน)

Col.Inch: 56.03 Ad Value: 86,846.50 PRValue (x3): 260,539.50

ศิลป์: สีสี่

หัวข้อข่าว: 'จรินทร์' รุกกล่อมจีนซื้อข้าว-ยาง

# 'จรินทร์' รุกกล่อมจีนซื้อข้าว-ยาง

- บุกจัดงานเจาะตลาดสินค้าเกษตร
- เร่งนำเข้าตามสัญญาพร้อมขยายเพิ่ม

'จรินทร์' เตรียมเดินทางร่วมงานแสดงสินค้าจีน-อาเซียน จัดออกขยายส่งออกสินค้าเกษตรไปจีน ทั้งข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง และผลไม้ เร่งนำเข้าข้าวตามสัญญาพร้อมถกลงนามเพิ่มอีก 1 ล้านตัน ปลื้มปี'61 ส่งออกผลไม้ไปจีนสูงสุดเป็นประวัติการณ์

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า นายจรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ จะเดินทางไปร่วมงานแสดงสินค้าจีน-อาเซียน (โซนอาเซียนเอ็กซ์โป) ครั้งที่ 16 ที่เมืองหนาน

หนิง ประเทศจีน ในวันที่ 20 กันยายนนี้ โดยจะใช้โอกาสนี้พบหารือกับนายหาน เจิ้ง รองนายกรัฐมนตรีดูแลภาพรวมเศรษฐกิจของจีน เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและส่งเสริมความร่วมมือการค้าการลงทุนระหว่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขยายการส่งออกสินค้าเกษตรของไทยไปจีน เช่น ข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง และผลไม้ เป็นต้น พร้อมเตรียมนำผู้ประกอบการที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าเกษตรของไทย ร่วมศึกษาตลาดและเตรียมความพร้อมขยายการส่งออกไปจีนด้วย

นางอรมนกล่าวว่า ปัจจุบันจีนเป็นตลาดส่งออกสำคัญของสินค้าเกษตรไทย จีนนำเข้าสินค้าเกษตรจากไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งเป็นผลจากความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน ที่ลดภาษีสินค้าเป็นศูนย์กลางกว่าร้อยละ 90 รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการค้าของกระทรวงพาณิชย์ เพื่อสร้างโอกาส



จรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์

ทางการค้าและเครือข่ายทางธุรกิจทั้งในไทย จีน และประเทศอาเซียน ให้กับภาคเอกชนทั้งสองฝ่ายมาอย่างต่อเนื่อง

นางอรมนกล่าวว่า งานโซนอาเซียนเอ็กซ์โป จัดที่มณฑลกว่างซี ซึ่งเป็นประตูเชื่อมอาเซียนและจีน เพราะเป็นมณฑลเดียวของจีนที่มีพรมแดนติดกับอาเซียนทั้งทางบก ทะเล และอากาศ และที่สำคัญเป็นช่องทางหลักขนส่งสินค้าเกษตรของไทยไปจีน โดยครึ่งหนึ่งของผลไม้จากอาเซียนในตลาดจีนเป็นการนำเข้าผ่านกว่างซี โดยปี 2561 ไทยส่งออกผลไม้ไปยังจีนสูงสุดเป็นประวัติการณ์ มูลค่ากว่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และช่วง 7 เดือนปีนี้ส่งออกผลไม้ไทยไปจีนแล้วกว่า 1,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่การค้ารวม 2 ฝ่ายช่วง 7 เดือนมีมูลค่า 44,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แบ่งไทยส่งออกไปจีน 16,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และไทยนำเข้าจากจีน 28,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยสินค้าส่งออกของไทยไปจีน เช่น เม็ดพลาสติก ผลิตภัณฑ์

ยาง ผลไม้สดและ แช่แข็ง เคมีภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ และส่วนประกอบยางพารา และผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง เป็นต้น และสินค้านำเข้าจากจีน เช่น เครื่องจักรไฟฟ้า และส่วนประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน เคมีภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ และส่วนประกอบเหล็ก เหล็กกล้า และผลิตภัณฑ์ และส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ เป็นต้น

รายงานข่าวแจ้งว่า ในการเยือนจีนครั้งนี้ นายจรินทร์ จะหารือและเร่งรัดพิจารณานำเข้าข้าวไทยตามสัญญาซื้อที่ได้ลงนามไว้ก่อนหน้านี้ 1 ล้านตัน และเหลืออยู่ระหว่างเจรจาด้านราคาและส่งมอบอีก 3 แสนตัน รวมถึงหารือเพิ่มการนำเข้าสินค้าเป้าหมายของไทย ทั้งยางพารา ปาล์ม มันสำปะหลัง และผลไม้



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

**มติชน**  
กรอบบ่าย

Matichon (Mid-Day)  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: ศุกร์ 20 กันยายน 2562

ปีที่: 42

ฉบับที่: 15167

หน้า: 6(ล่างซ้าย)

Col.Inch: 14.07 Ad Value: 15,477

PRValue (x3): 46,431

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: พล.เปิดตัว'บิกดาต้า'นำร่อง5พืชเศรษฐกิจ

## พล.เปิดตัว'บิกดาต้า' นำร่อง5พืชเศรษฐกิจ

นายทรงศักดิ์ ส่งเสริมอุดมชัย ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวในงาน “ร่วมคิด ร่วมค้า ทำทายเศรษฐกิจโลก: การรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนากลยุทธ์การค้าเศรษฐกิจใหม่” จัดโดยสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ว่า ประเทศไทยกำลังต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลกในปัจจุบัน ไปสู่ระบบเศรษฐกิจใหม่ โดยต้องเผชิญกับความท้าทายในเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์และสังคม, เทคโนโลยีและการค้าโลกที่ยังเผชิญกับความผันผวนจากสถานการณ์สงครามการค้าที่ยังคงยืดเยื้อ ประเทศไทยจะต้องปรับตัวรับมือ ดังนั้น กระทรวงพาณิชย์จึงได้เปิดตัวระบบบิกดาต้าเพื่อแสดงให้เห็นถึงการนำข้อมูลและเทคโนโลยีในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ นำร่องพืชเกษตรสำคัญ 5 ชนิด ได้แก่ ข้าว ปาล์มน้ำมัน ยางพารา มันสำปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งระยะแรกจะพัฒนาระบบเริ่มต้นจากพืชเกษตร 3 ชนิด ได้แก่ ข้าว ปาล์มน้ำมัน และยางพารา

“ระบบสามารถใช้ติดตามสถานการณ์ การผลิตและความต้องการทั้งในและต่างประเทศ สามารถคาดการณ์แนวโน้มและเตือนภัย กำหนดนโยบายในการรักษาเสถียรภาพด้านราคาได้ รวมถึงนำสิ่งสะท้อนของภาคประชาชนเข้ามากำหนดเป็นนโยบายประกอบการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากยิ่งขึ้น ทันกับสถานการณ์และสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับเกษตรกรในอนาคต” นายทรงศักดิ์กล่าว



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

**ไทยรัฐ**  
กรอบบ่าย

Thai Rath (Mid-Day)  
Circulation: 800,000  
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/ข่าวเศรษฐกิจไทยรัฐ

วันที่: ศุกร์ 20 กันยายน 2562

ปีที่: 70 ฉบับที่: 22522

หน้า: 10(ขวา)

Col.Inch: 30.20 Ad Value: 33,220

PRValue (x3): 99,660

หัวข้อข่าว: "พณิชย์" เปิดตัวบิ๊กดาต้า

ศิลปิน: ชาว-ดำ

# “พณิชย์” เปิดตัวบิ๊กดาต้า

● ลังนำร่องพืช 5 ชนิดอ่วมเกษตรกรไทย

● เชื่อมโยงเอไอวิเคราะห์ราคาอนาคต

น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยว่า ได้เปิดตัวโครงการนำร่องของกระทรวงพาณิชย์เพื่อขับเคลื่อนสู่การเป็นองค์การด้านบิ๊กดาต้า (Big Data) หรือการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการนำข้อมูลและเทคโนโลยีมาใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ นำร่องพืชเกษตรสำคัญ 5 ชนิด ได้แก่ ข้าว ปาล์มน้ำมัน ยางพารา มันสำปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ แต่ในช่วงแรกจะพัฒนาระบบเริ่มจากพืชเกษตรสำคัญ 3 ชนิดก่อน ได้แก่ ข้าว ปาล์มน้ำมัน และยางพารา

สำหรับระบบบิ๊กดาต้าดังกล่าว จะใช้ในการติดตามสถานการณ์ในด้านปริมาณและราคาทั้งในและนอกประเทศ ทำให้สามารถคาดการณ์แนวโน้มและเตือนภัย เพื่อกำหนดนโยบายรักษาเสถียรภาพด้านราคาได้ รวมถึงจะนำระบบกำกับและติดตามการรับฟังเสียงสะท้อนภาคประชาชน เพื่อนำมาประกอบการวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจเชิงนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทันการณ์และครอบคลุมทุกมิตินำไปสู่การขับเคลื่อนภารกิจหลักของกระทรวงพาณิชย์ โดยเฉพาะการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าเกษตรและยกระดับรายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างมั่นคงและยั่งยืน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การใช้ระบบบิ๊กดาต้าดังกล่าว อย่างข้าวจะสามารถตรวจสอบได้ว่า ปัจจุบันราคาข้าวของผู้ประกอบการในแต่ละช่วงเป็นอย่างไร ตั้งแต่เกษตรกร โรงสี จนถึงผู้ส่งออก ดูปริมาณผลผลิต แนวโน้มการส่งออก การบริโภค คาดการณ์ปริมาณสต็อกคงเหลือ ดูแนวโน้มราคาในอนาคต โดยใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) เข้ามาวิเคราะห์จากข้อมูลการประเมินของหน่วยงานต่างๆ รวมถึงยังสามารถดูได้ว่าปัจจุบันประเทศใดส่งออกข้าวได้มากที่สุด หรือประเทศใดส่งออกไปได้เพิ่มขึ้น หรือประเทศใดนำเข้าข้าวเพิ่มขึ้นบ้าง เพื่อจะได้นำมาวางแผนผลักดันการส่งออกข้าวไทยได้อย่างถูกต้อง

ขณะเดียวกัน ยังสามารถตรวจสอบเสียงสะท้อนจากกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นเกษตรกร โรงสี ผู้ส่งออกที่ได้ให้ข้าวผ่านสื่อต่างๆ หรือคอมเมนต์ไว้ในสื่อโซเชียลมีเดีย เช่น ทวิตเตอร์ โดย AI จะดึงความคิดเห็นที่เกี่ยวกับเรื่องข้าวแล้วนำมาประมวลผล เพื่อให้ทราบว่าขณะนั้นมีคนคิดเห็นเรื่องข้าวอย่างไร เป็นต้น.



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

**เดลินิวส์**  
กรอบบ่าย

Daily News (Mid-Day)  
Circulation: 720,000  
Ad Rate: 2,100

**Section:** เสาร์สปอร์ต/เกษตร-บทความ

**วันที่:** เสาร์ 21 กันยายน 2562

**ปีที่:** - **ฉบับที่:** 25545

**หน้า:** 17(กลาง)

**Col.Inch:** 18.52 **Ad Value:** 38,892

**PRValue (x3):** 116,676

**คลิป:** สีสี่

**หัวข้อข่าว:** หนุนงานวิจัยเปิดผลิตภัณฑ์ใหม่

## หนุนงานวิจัยเปิดผลิตภัณฑ์ใหม่

นายวิทยา พรหมมี นักวิชาการเกษตร 8 ทางให้ผู้เข้าประกวดส่งผลงานประกวดตั้งแต่ระดับ หัวหน้ากองวิจัยและพัฒนาการผลิตยาง ภูมิภาคทั้ง 10 (บุคคลทั่วไป) นักเรียนระดับ สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา นักศึกษาระดับ เปิดเผยว่า ประเทศไทยผลิตยางเป็นอันดับหนึ่งของ อุดมศึกษาและบัณฑิตศึกษา นักวิจัย และอาจารย์ โลก แต่ยางร้อยละ 84 ถูกส่งออกไปยังต่าง ซึ่งมีผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งงานวิจัยด้านต้นน้ำ ประเทศในรูปของวัสดุภัณฑ์ทำให้ราคาต้องอิงตลาด กลางน้ำ และปลายน้ำ ทำให้เราได้เห็นผลิตภัณฑ์ โลก ประเทศไทยจึงมีอำนาจต่อรองต่ำ ในขณะที่ ใหม่และแตกต่างออกไปอีก” นายวิทยา กล่าว การนำน้ำยางมาแปรรูปจะช่วยให้มูลค่า เพิ่ม และว่า อีกช่องทางการบริหารงานวิจัยเชิงรุกคือ อำนาจในการต่อรอง และช่วยให้ราคายางมี โครงการสร้างเครือข่ายนักคิดนักพัฒนาด้าน เสถียรภาพมากขึ้น ดังนั้น กยท. โดยฝ่ายวิจัย ยางพาราเพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างนวัตกรรม พัฒนาอุตสาหกรรมยาง และฝ่ายวิจัยพัฒนา โดยการจับมือรวมเชิงปฏิบัติการด้านยางพาราทั้ง เศรษฐกิจยาง ซึ่งรับผิดชอบงานวิจัยด้านยางพารา ระบบให้กับกลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษา ทั้งระบบจึงได้ให้ความสำคัญในการแปรรูปและ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ จำนวน 300-450 คน/ปี ซึ่ง พัฒนาผลิตภัณฑ์ยาง เพื่อให้เกิดการคิดค้นผลงาน ได้อบรมมาแล้ว 2 รุ่นประสบผลสำเร็จอย่างมา ที่มีความใหม่ มีคุณค่า และมีความเป็นไปได้ที่ พอใจ สามารถนำความรู้ที่ได้รับนำมาบูรณาการ สามารถพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ได้จริง ร่วมกัน และใช้ความคิดสร้างสรรค์ให้เกิด นวัตกรรมใหม่ ๆ ด้านยางพาราที่แตกต่างกันไป งานวิจัย ด้วยการใช้กลยุทธ์เชิงรุกเพื่อออกค้นหา ซึ่งในลำดับถัดไปจึงจะมีการจัดงานพบปะระหว่าง กรอบแนวความคิดและไอเดียใหม่ ๆ โดยได้จัด นักวิจัยและผู้ประกอบการ เพื่อให้เกิดการต่อยอด โครงการประกวดกรอบแนวคิดวิจัยด้านยางพารา เชิงพาณิชย์โดยตรงและรวดเร็ว ส่งเสริมการใช้ เพื่อสร้างงานวิจัยต่อยอดในเชิงพาณิชย์ เปิดช่อง

“กยท. จึงได้มีการปรับเปลี่ยนการบริหาร งานวิจัย ด้วยการนำกลยุทธ์เชิงรุกเพื่อออกค้นหา กรอบแนวความคิดและไอเดียใหม่ ๆ โดยได้จัด โครงการประกวดกรอบแนวคิดวิจัยด้านยางพารา เพื่อให้เกิดการต่อยอดในเชิงพาณิชย์ เปิดช่อง



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

**มติชน**  
กรอบบ่าย

Matichon (Mid-Day)  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: เสาร์ 21 กันยายน 2562

ปีที่: 42

ฉบับที่: 15168

หน้า: 1 (ล่างซ้าย), 8

Col.Inch: 169.48 Ad Value: 186,428

PRValue (x3): 559,284

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: สมาคมแช่ภาคใต้คึกคักร่วมรบ.ดึงเงินเที่ยวไทย

# สมาคมแช่ภาคใต้คึกคัก ร่วมรบ.ดึงเงินเที่ยวไทย

## พิพัฒน์ เล็งเยือนแดนมังกร โครงการ 'ร้อยเดียว' จ่อกรม. 'กสทช.' จ้าง 3 สถาบันศึกษา หาราคาประมูล 'คลื่น 2600'

กสทช.จับมือต่างชาติกระตุ้นเกิด 5จี 'สนธิรัตน์' โฉมราคาน้ำมันโลก เริ่มลด ตั้ง 'กฤติศ' ประธานบอร์ด กฟผ. 'พิพัฒน์' เตรียมโรดโชว์ดึง ตระกูลแช่เที่ยวไทย ต.ค.นี้ ลุ้น กรม.ไฟเขียว 100 เดียวเที่ยวไทย (อ่านต่อหน้า 8)

ต่อจากหน้า 1

เที่ยวไทย

### บอร์ดบีโอไอถนัดแรก 20 ก.ย.

เมื่อวันที่ 19 กันยายน รายงานข่าวจาก ทำเนียบรัฐบาลแจ้งว่า วันที่ 20 กันยายน จะมีการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บอร์ด บีโอไอ) ชุดใหม่เป็นครั้งแรกหลังเลือกตั้งและมี รัฐบาลชุดใหม่ โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง กลาโหม ได้ลงนามแต่งตั้งบอร์ดบีโอไอล่าสุด รวม 17 ราย ประกอบด้วย พล.อ.ประยุทธ์ เป็น ประธานโดยตำแหน่ง นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นรอง ประธานโดยตำแหน่ง น.ส.ดวงใจ อัครจินตจิตร์ เลขาธิการบีโอไอ เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยตำแหน่ง และมีคณะที่ปรึกษา 4 คน ประกอบด้วย นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รอง

นายกรัฐมนตรี ซึ่งเดิมเป็นรองประธานบอร์ด นายกิตติพงษ์ พรอมวงศ์ เลขาธิการสำนักงาน คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) นายบัณฑิต เอื้ออารมณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนายประสาร ไตรรัตน์วรกุล อดีตผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย

### เต็มพิภคจากกรม.ศก-กร.

รายงานข่าวแจ้งว่า ขณะที่กรรมการ 10 ราย ประกอบด้วย นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ (สศช.) นายบุญยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ นายสุทธิ สุโกศล ปลัด กระทรวงแรงงาน นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย และ นายกลินท์ สารสิน ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และหอการค้าไทย

"การแต่งตั้งบอร์ดครั้งนี้เป็นที่น่าสังเกตว่า ได้ปรับลดจำนวนบอร์ดลงจากชุดก่อนหน้าที่มี พล.อ.ประยุทธ์เป็นประธาน โดยปี 2561 มี 19 คน ปี 2557 มี 20 คน ขณะที่สมัยนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง เป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นั่งประธานบอร์ด มี

คณะกรรมการ 20 คน โดยบอร์ดล่าสุดได้นำ หลายหน่วยงานออก อาทิ ผู้ว่าการธนาคาร แห่งประเทศไทย ประธานคณะกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปลัดกระทรวง การคลัง ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และเพิ่ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกลับเข้ามา อีกครั้ง จากปี 2557 มีชื่ออยู่" รายงานข่าวระบุ

### ลุ้น 'แพคเกจไทยแลนด์พลัส' ฉลุย

รายงานข่าวแจ้งว่า สำหรับวาระสำคัญ ในการพิจารณา อาทิ มาตรการแพคเกจไทย แลนด์พลัส หรือมาตรการส่งเสริมการลงทุนของ ประเทศ 7 มาตรการ ที่ผ่านการเห็นชอบที่ประชุม จากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) แล้ว แต่ละ มาตรการจะสนับสนุนการลงทุนด้วยการมอบ

สิทธิประโยชน์ให้มากที่สุด ครอบคลุมการลงทุน ทั่วประเทศ และปลดล็อกปัญหาการลงทุน เพื่อ ดึงนักลงทุนที่ได้รับผลกระทบจากสงครามการค้า (เทรดวอร์) และต้องการลงทุนในประเทศใหม่ รวมทั้งจะอนุมัติค่าขอการลงทุน 4-5 โครงการ มูลค่าเกือบ 30,000 ล้านบาท

### 'บิกตู' หัวโต๊ะถกกรม.เศรษฐกิจ

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขาธิการ นายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองของนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผย ว่า ในวันศุกร์ที่ 20 กันยายนนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงกลาโหม จะเป็นประธานการประชุม คณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจในเวลา 10.00 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล โดยจะเป็นการ ประชุมในประเด็นการลงทุนภาครัฐ และข้อเสนอ ของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ทั้งนี้ ในเวลา 09.00 น. จะมีการประชุมคณะ กรรมการบีโอไอก่อน

### คค.ชงลงทุนรฟ.เข้ากรม.ศก.

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลัง กล่าวว่า ในการประชุมคณะ รัฐมนตรี (ครม.) เศรษฐกิจในวันที่ 20 กันยายน เป็นวาระของกระทรวงคมนาคม ซึ่งจะเสนอเรื่อง



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

## มติชน กรอบ่าย

Matichon (Mid-Day)  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: เสาร์ 21 กันยายน 2562

ปีที่: 42

ฉบับที่: 15168

หน้า: 1 (ล่างซ้าย), 8

Col.Inch: 169.48 Ad Value: 186,428

PRValue (x3): 559,284

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: สมาคมเช่าภาคใต้คึกคักร่วมรบ.ดึงเงินเที่ยวไทย

การลงทุนในระบบรถไฟฟ้าเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุม

### ล้นแบงก์โลกจัดอันดับไทย

นายอุตตมกล่าวดังการประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงการจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ (Doing Business) ของธนาคารโลก ที่มีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ว่า ธนาคารโลกเตรียมประกาศอันดับของปีนี้วันที่ 30 ตุลาคมนี้เท่าที่ประเมินการทำงานของหน่วยงานต่างๆ คาดว่าในปีนี้อันดับของไทยจะดีขึ้นจากที่เคยอยู่อันดับ 27 เมื่อปีที่ผ่านมา เนื่องจากไทยมีการปรับปรุงในหลายเรื่อง เช่น ในเรื่องขอใช้ไฟฟ้าไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมกว่า 7 หมื่นบาท รวมถึงกรมที่ดินสามารถเชื่อมโยงข้อมูลในเรื่องการจดทะเบียนทรัพย์สินกับสำนักงานที่ดินทั้ง 400 แห่งเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้กรมศุลกากรยังสามารถจัดทำระบบการตรวจสอบภาษีขาเข้าเป็นอิเล็กทรอนิกส์ได้ทั้งหมด ซึ่งในปีนี้จะเน้นเรื่องการปรับระบบของหน่วยงานราชการอำนวยความสะดวกให้นักลงทุนและธุรกิจเป็นอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น หลังจากรัฐบาลก่อนหน้านี้แก้ไขในเรื่องกฎหมายจนทำให้อันดับของไทยปรับดีขึ้นมาแล้ว 20 อันดับ

“หวังว่าอันดับไทยในปีนี้จะดีขึ้น เพราะหน่วยงานต่างๆ มีการเชื่อมข้อมูลระหว่างหน่วยงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามคำแนะนำของธนาคารโลก อย่างไรก็ตาม ในการจัดอันดับต้องเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งไทยอยู่ในอันดับ 3 ของอาเซียน เป็นรองสิงคโปร์ที่อยู่อันดับ 1 และมาเลเซียอันดับ 10 ของโลก นอกจากนี้ต้องขึ้นอยู่กับการตอบแบบสอบถามของเอกชน ซึ่งได้เข้าไปในที่ประชุมให้เอกชนช่วยประชาสัมพันธ์ในสิ่งที่รัฐบาลปรับปรุงแก้ไขไปแล้ว เพื่อให้เอกชนรับรู้ว่าจะทำอะไรไปบ้าง จะได้ตอบแบบสอบถามได้ถูกต้อง” นายอุตตมกล่าว

### ทบทวนถอดธุรกิจจากม.ต่างดาว

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เพื่อตอบสนองนโยบายแพคเกจเร่งรัดการลงทุนและรองรับการย้ายฐานการผลิตจากผลกระทบของสงครามการค้า (Thailand Plus Package) ซึ่งมติคณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ (ครม.เศรษฐกิจ) มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ดำเนินการด้านความสะดวกในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) โดยเร่งปรับปรุงบัญชีแบบท้ายตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างดาว พ.ศ.2542 เพื่อการลดอุปสรรค

การลงทุนในไทย ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุน ลดความซ้ำซ้อนและอำนวยความสะดวกแก่ชาวต่างชาติในการเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจในประเทศไทย และส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางการลงทุนของภูมิภาคอาเซียน เป็นการกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทย สร้างบรรยากาศการลงทุนที่ดีของประเทศในระยะยาว

### หวังจูงใจต่างชาติลงทุนไทย

“กรมพัฒนาธุรกิจการค้าอยู่ระหว่างปรับปรุงบัญชีแบบท้าย พ.ร.บ. โดยปัจจัยหลักในการทบทวนจะให้ความสำคัญกับธุรกิจที่ตอบสนองนโยบายรัฐบาลในอุตสาหกรรมเป้าหมาย S-Curve และ New S-Curve เช่น อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ และอุตสาหกรรมดิจิทัลภายใต้ต้นนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และเป็นธุรกิจที่มีกฎหมายเฉพาะกำกับ เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการขออนุญาตและกำกับดูแลของภาครัฐ” นายวีรศักดิ์กล่าว และว่า คณะอนุกรรมการ พ.ร.บ.เสนอต่อคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างดาว และสรุปความเห็นเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ก่อนดำเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนทางกฎหมายเพื่อถอดประเภทธุรกิจออกจากบัญชีแบบท้าย โดยออกเป็นพระราชกฤษฎีกาหรือกฎกระทรวงต่อไป

### กสทช.จ้างศึกษาค่าใบอนุญาต

นายฐากร ดันพิสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ อยู่ระหว่างการจ้าง 3 สถาบัน ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ประเมินมูลค่าคลื่นความถี่ย่าน 2600 เมกะเฮิรตซ์ จึงไม่สามารถระบุได้ว่า ราคาค่าใบอนุญาตจะออกมาที่เท่าไร โดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์สภาพแวดล้อมทางการตลาดประกอบด้วย

### ยันไม่ได้ก้าวก่าย‘สายลงดิน’

นายฐากรกล่าวว่า ส่วนข้อเสนอมการให้บริการโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมโครงการนำสายสื่อสารลงใต้ดินในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้น ขอให้บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด จัดทำเอกสารเชิญชวนยื่นข้อเสนอ (อาร์เอฟพี) เพื่อคัดเลือกผู้ให้บริการโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมโครงการนำสายสื่อสารลงใต้ดินในพื้นที่กรุงเทพมหานครมายังสำนักงาน กสทช.อีกครั้ง ทั้งนี้ รายละเอียดในสัญญาที่ระบุให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

(โอเปอเรเตอร์) ต้องเขาใช้เป็นเวลา 30 ปีนั้น เป็นสิ่งที่โอเปอเรเตอร์มีความกังวลอย่างมาก เพราะใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมมีอายุ 15 ปี จึงไม่สอดคล้องกัน

“ขอให้กรุงเทพมหานครแก้ไขรายละเอียดให้ตรงกับประกาศของ กสทช. ซึ่งยืนยันว่าไม่ได้เป็นการก้าวก่ายการทำงาน เพียงขอให้ดำเนินการตามระเบียบของโครงการ” นายฐากรกล่าว

### จับมือต่างชาติกระตุ้นเกิด5จี

นายฐากรกล่าวว่า ขณะนี้ กสทช.ได้สร้างความร่วมมือและยกระดับการพัฒนาด้านกิจการวิทยุโทรทัศน์และโทรคมนาคมระหว่างประเทศ เช่น รัสเซีย ซึ่งมีหลายด้าน หนึ่งในนั้นคือการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแผนในการเปิดให้บริการ 5จี ของทั้งสองประเทศ

### โล่ง!ราคาน้ำมันโลกเริ่มลด

ที่กระทรวงพลังงาน นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนรองรับภาวะฉุกเฉินด้านพลังงาน ประจำปี 2562 มีหน่วยงานเกี่ยวข้องเข้าร่วมกว่า 33 หน่วยงาน ว่า สถานการณ์กรณีบริษัทน้ำมันนอร์มโคของประเทศไทยขาดการจ่ายถูกโจมตีล่าสุดสถานการณ์คลี่คลาย รัฐบาลขาดการจ่ายสามารถกลับมาผลิตน้ำมันได้ถึง 50% แล้ว ทำให้ราคาน้ำมันและก๊าซในตลาด

โลกปรับลดลงเฉลี่ย 5% ส่งผลให้ราคาน้ำมันขายปลีกในไทยลดความตึงเครียดลงด้วย คาดว่า จะกลับสู่สถานการณ์ปกติเร็วๆ นี้ ประกอบกับปัจจุบันมีมติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ตรึงราคาขายปลีกโดยอุดหนุนเบนซิน 1 บาทต่อลิตร และอุดหนุนดีเซล 60 สตางค์ต่อลิตรอยู่ โดยประเมินราคาน้ำมันดิบเฉลี่ยที่ 65 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล สูงกว่าราคาปัจจุบัน

### สั่งซ้อมแผนฉุกเฉินพลังงาน

นายสนธิรัตน์กล่าวว่า การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนรองรับภาวะฉุกเฉินด้านพลังงาน ปีนี้กระทรวงพลังงานได้จำลองสถานการณ์การปิดช่องแคบฮอร์มุซ ในตะวันออกกลาง จากเหตุความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและรัฐบาลเตหะรานของอิหร่าน โดยเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ปริมาณการนำเข้าน้ำมันดิบของไทยหายไปถึง 62% ต่อวัน ทำให้น้ำมันไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ภายในประเทศ ต้องมีการประกาศใช้มาตรการปันส่วนน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อบริหารจัดการแบ่งสรรปันส่วนน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับภาคส่วนที่มีความสำคัญ



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

# มติชน กรอบบ่าย

Matichon (Mid-Day)  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: เสาร์ 21 กันยายน 2562

ปีที่: 42

ฉบับที่: 15168

หน้า: 1 (ล่างซ้าย), 8

Col.Inch: 169.48 Ad Value: 186,428

PRValue (x3): 559,284

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: สมาคมแช่ภาคใต้คึกคักร่วมรบ.ดึงเงินเที่ยวไทย

และเพื่อความมั่นคงของประเทศ โดยภาคที่สำคัญคือไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม หลังจากนั้นจะให้ทุกหน่วยงานกลับไปประเมินสถานการณ์ช่วง 1 เดือนจากนี้ว่าการรับมือของไทยประสบความสำเร็จแค่ไหน

นายสนธิรัตน์กล่าวว่า สถานการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ประเทศไทยยังไม่มีความจำเป็นต้องมีน้ำมันในรูปของสารหล่อลื่นหรือพลาสติก (เอสพีอาร์) เช่นเดียวกับสหรัฐ เพราะไทยไม่ใช่ประเทศผู้ผลิตแต่เป็นผู้นำเข้า จึงไม่ควรลงทุนส่วนนี้ ส่วนข้อเสนอของภาคเอกชนที่ต้องการสำรองน้ำมันดิบเหลือ 5% จากปัจจุบัน 6% ในสถานการณ์เช่นนี้คงไม่เหมาะสม และยังไม่มีหน่วยงานใดเสนอเรื่องเข้ามา ปัจจุบันไทยมีสำรองน้ำมันใช้ได้ 56 วัน ก็สร้างความมั่นใจให้กับประชาชน

## ตั้ง'กลิต'ประธานบอร์ดกฟผ.

นายสนธิรัตน์กล่าวถึงการหารือร่วมกับผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ว่า ได้หารือและชี้แจงถึงมติของ กบง. 4-5 ข้อในการให้ กฟผ.กลับไปเจรจาบริษัท บีโทรนาส ในการยกเลิกการประมูลแอลเอ็นจี 1.5 ล้านตัน แต่ กฟผ.จะสามารถเดินหน้าเปิดประมูลได้ใหม่ภายใต้เงื่อนไขว่าจะต้องทดลองนำเข้าแอลเอ็นจีราคาตลาดจริง (สปอต) ไม่เกิน 2 แสนตันก่อน เพื่อผลการดำเนินการ ยืนยันว่านโยบายเปิดเสรีก๊าซของไทยยังเดินหน้าอยู่ไม่ได้ยกเลิก อย่างไรก็ตาม กฟผ.จะสามารถดำเนินการได้จะต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ กฟผ. (บอร์ด กฟผ.) ซึ่งจะตั้งนายกลิตสมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน และจะเสนอผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการบริหารสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อเดินหน้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานด้วย คาดว่าจะเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เร็วที่สุดสัปดาห์หน้า

"ขั้นตอนการแต่งตั้งประธานบอร์ด กฟผ. จะต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ หรือ ครน.ก่อน และเข้าสู่ ครม. ซึ่งผมได้เร่งรัดทุกกระบวนการ เพื่อให้มีการประชุมบอร์ด กฟผ. และเดินหน้าตามนโยบายของรัฐบาล" นายสนธิรัตน์กล่าว

นายพัฒนา แสงศรีโรจน์ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ กฟผ. และโฆษก กฟผ. กล่าวว่า ภายหลังจากที่นายสนธิรัตน์ กฟผ.จะชี้แจงทำความเข้าใจกับพนักงาน โดยภารกิจของ กฟผ.ขณะนี้คือการเจรจาบีโทรนาสถึงการยกเลิกประมูล 1.5 ล้านตัน และการหาแอลเอ็นจีสปอต เพื่อเดินหน้าทดลองผลิตไฟฟ้า ซึ่ง กฟผ.กำลังดำเนินการแต่ไม่เป็นทางการ เพราะรอ

ความชัดเจนจากกระทรวงพลังงานในการแต่งตั้งประธานบอร์ด กฟผ. หากประชุมบอร์ดได้ก็จะใช้มติบอร์ดในการเดินหน้าอย่างเป็นทางการทันที

**'พิพัฒน์'เตรียมโรดโชว์จีนต.ค.นี้**  
นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวถึงความคืบหน้ามาตรการดึงดูดนักท่องเที่ยวไทยเพื่อกระตุ้นนักท่องเที่ยวจีน ว่าได้ประสานกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) แล้ว ขณะเดียวกันภายในกระทรวงก็มีการหารือถึงรายละเอียดทั้งหมดให้ชัดเจนก่อนนำไปหารือกับ ททท.อีกครั้งเพื่อจัดทำแผนดำเนินการต่อจากนี้ รวมถึงจะร่วมมือกับสมาคมตระกูลแซ่ขนาดใหญ่ในไทย เมื่อต้นทราวามีการประสานกับสมาคมตระกูลแซ่ในภาคใต้แล้ว โดยจะให้ทาง ททท.เร่งให้ได้ข้อสรุปเร็วที่สุดและได้ข้อสรุปภายในปลายเดือนกันยายนนี้ ก่อนตนจะนำคณะไปเยือนประเทศจีนภายในเดือนตุลาคมนี้ และเข้าหารือกับรัฐมนตรีด้านวัฒนธรรมและท่องเที่ยวของจีนในการกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวร่วมกัน และต้องการกระตุ้นการท่องเที่ยวไทยในช่วงโค้งสุดท้ายของปี

## ลั่นไฟเขียว100เที่ยวเที่ยวไทย

นายพิพัฒน์กล่าวว่า ในส่วนความคืบหน้าของมาตรการ 100 เที่ยวเที่ยวทั่วไทย ขณะนี้ อยู่ในการพิจารณาของสำนักงานงบประมาณและผ่านการพิจารณาในรายละเอียดแล้ว ยืนยันว่าภายในสัปดาห์หน้าจะสามารถนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้แน่นอน ซึ่งอยู่ในขั้นต้นนำเสนอเพียงรอวาระการประชุมครั้งต่อไปเท่านั้น เพื่อผลักดันให้ทันใช้ในอีก 3 เดือนที่เหลือของปี เพราะเป็นมาตรการช่วยเสริมมาตรการชิม ช้อป ใช้ และตามแผนงานเดิมต้องออกมาตราการให้ทันในเดือนกันยายนอยู่แล้ว เพราะกำหนดว่าจะทำในวันที่ 9 เดือน 9 วันที่ 10 เดือน 10 วันที่ 11 เดือน 11 และ วันที่ 12 เดือน 12 ขณะนี้ใช้ไม่ทันวันที่ 9 เดือน 9 ก็ต้องดันให้ทันวันพิเศษในอีก 3 เดือนสุดท้าย

## เล็งออกมาตรการกระตุ้นใช้จ่าย

นายชาติ ตราขู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวถึงกรณีมติของคณะรัฐมนตรี (ครม.) กำหนดทิศทางกระตุ้นเคลื่อนภาคการท่องเที่ยวว่าต้องมีรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ 2.44 ล้านล้านบาท มีจำนวนต่างชาติมาไทย 39.8 ล้านคน ซึ่งทำให้จีดีพีไทยโตได้ตามเป้าหมาย 3% ว่าช่วง 8 เดือนแรกปีนี้มีจำนวนนักท่องเที่ยวเข้าไทยแล้ว 27.5 ล้านคน สร้างรายได้กว่า 1.29 ล้านล้านบาท คาดว่าช่วงที่เหลือปีนี้ในแง่จำนวนจะได้ตามเป้าหมาย ส่วนรายได้อาจ

ไม่ได้ตามเป้าได้ เนื่องจากค่าเงินบาทแข็งค่าต่อเนื่อง ทำให้เงินการใช้จ่ายจากนักท่องเที่ยวเป็นเงินบาทน้อยลง ดังนั้นเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายต้องเร่งกระตุ้นใช้จ่าย

"ค่าเงินอยู่นอกเหนืออำนาจของกระทรวง แต่ได้หารือกับนายอภิศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นและมาตรการสนับสนุนต่างๆ แต่ยังไม่มีการสรุปผลในการหารือว่าจะออกมาอย่างไร เมื่อต้นจะร่วมมือกับกระทรวงการคลังหามาตรการสนับสนุนภาคการท่องเที่ยวช่วงที่เหลือของปีเพื่อให้ได้ตามเป้าหมาย" นายชาติกล่าว

## คลังแจงคืนแวตท่องเที่ยว

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยถึงกรณีมีข้อเสนอลดภาษีมูลค่าเพิ่ม (แวต) นักท่องเที่ยวว่า ยังไม่เห็นข้อเสนอ และยังไม่เห็นข่าวในเรื่องดังกล่าวว่ามีข้อเสนอให้ลดอย่างไร ซึ่งหากเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ ถ้าซื้อสินค้าจากไทยและนำออกไปนอกประเทศ สามารถขอคืนแวตได้ตามเงื่อนไข แต่ถ้าเป็นสินค้าต้องกินต้องใช้ในประเทศตรงนี้คงยกเว้นให้ยาก เพราะคงแยกลำบาก ซึ่งไทยเก็บแวตและให้การยกเว้นเหมือนกับต่างประเทศ

## ชงครม.ชดเชยปลุกมัน3พัน/ไร่

ที่กระทรวงพาณิชย์ นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสำปะหลัง (นบมส.) ครั้งที่ 3/2562 ในวันที่ 19 กันยายน ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาโครงการป้องกันและกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง หลังคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบในหลักการให้ดำเนินโครงการป้องกันและกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และมอบให้คณะกรรมการ นบมส. ทำรายละเอียดกับสำนักงานงบประมาณ ก่อนนำข้อสรุปเสนอที่ประชุม ครม.วันที่ 24 กันยายนนี้ เพื่อชดเชยให้กับเกษตรกรต่อไป

นายจรินทร์กล่าวว่า ที่ประชุมมีมติดังนี้ 1.เรื่องเงินเวลา ไม่มีการกำหนดอายุต้นมันสำปะหลังที่พบโรค การแจ้งพบโรคต้องแจ้งจากเดิม 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2563 และแปลงมันที่ปลูกต้องขึ้นทะเบียนปลูกมันสำปะหลังปลูกตั้งแต่ 1 เมษายน-30 กันยายน 2563 2.ให้กระทรวงเกษตรฯไปพิจารณาและนำเสนอการใช้ พ.ร.บ.กักพืช เพื่อการควบคุมการระบาด เช่น การประกาศเป็นเขตควบคุมโรค



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

**มติชน**  
กรอบบ่าย

Matichon (Mid-Day)  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,100

**Section:** First Section/หน้าแรก

**วันที่:** เสาร์ 21 กันยายน 2562

**ปีที่:** 42

**ฉบับที่:** 15168

**หน้า:** 1 (ล่างซ้าย), 8

**Col.Inch:** 169.48

**Ad Value:** 186,428

**PRValue (x3):** 559,284

**ศิลปิน:** ชาว-ดำ

**หัวข้อข่าว:** สมาคมแฮกาคัดค้านการรวมบ.ตั้งเงินเที่ยวไทย

เป็นต้น ซึ่งทาง กรม.จึงอนุมัติงบประมาณ 286 ล้านบาท จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 (งบกลาง) เพื่อมาช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งตัวแทนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระบุว่า การตัดวงจรด้วยการทำลายต้นมันสำปะหลังที่เป็นโรคตามรายงานการระบาดวันที่ 28 สิงหาคม 2562 พื้นที่ 45,400 ไร่ เป็นหน้าที่ของกระทรวงเกษตรฯต้องเป็นผู้ทำลาย แต่จะมีการชดเชยรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังที่ได้รับผลกระทบจากโรคใบด่างที่ต้องทำลายแปลงและไม่ได้รับผลผลิตจำนวนเบื้องต้นขณะนี้ 4,540 ราย ทั้งนี้ เกษตรกรจะได้รับชดเชยรายละ 3,000 บาทต่อไร่ และต้องผ่านความเห็นชอบจาก กรม.อีกครั้ง

### เตรียมถก3ฝ่ายเคาะเกณฑ์ประกัน

นายจรินทร์กล่าวว่า ส่วนโครงการประกันรายได้มันสำปะหลัง ต้องดำเนินการต่อจากโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ที่จะเข้าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) และได้สั่งการให้ประชุมหารือ 3 ฝ่ายคือ รัฐบาล เอกชน และเกษตรกร โดยขณะนี้เร่งโครงการประกันรายได้ภาคปฏิบัติเกี่ยวกับปาล์ม ข้าว ต่อด้วยยางพารา มันสำปะหลังและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์





การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

naewna.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 20 กันยายน 2562 เวลา 10:46

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 150,000

หัวข้อข่าว: กยท.หนุนแปรรูปยางเพิ่มอำนาจต่อรอง เร่งงานวิจัยต่อยอดเชิงพาณิชย์

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

# แนวหน้า

วันศุกร์ ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2562



คอลัมน์ > ข่าวเด่น พระราชสำนัก การเมือง โลกธุรกิจ อาชญากรรม กทม. ในประเทศ เกษตร



## กยท.หนุนแปรรูปยางเพิ่มอำนาจต่อรอง เร่งงานวิจัยต่อยอดเชิงพาณิชย์

วันศุกร์ ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2562, 06.00 น.



หัวข้อข่าว: กยท.หนุนแปรรูปยางเพิ่มอำนาจต่อรอง เร่งงานวิจัยต่อยอดเชิงพาณิชย์

ดร.วิทยา พรหมมี นักวิชาการเกษตร 8 หัวหน้ากองวิจัยและพัฒนาการผลิตยาง สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย (กยท.)เปิดเผยว่า ประเทศไทยผลิตยางเป็นอันดับหนึ่งของโลก แต่ยางร้อยละ 84 ถูกส่งออกไปยังต่างประเทศในรูปของวัตถุดิบ ทำให้ราคาต้องอิงตลาดโลก ประเทศไทยจึงมีอำนาจต่อรองต่ำ ในขณะที่การนำยางมาแปรรูปจะช่วยเพิ่มมูลค่า เพิ่มอำนาจต่อรอง และช่วยให้ราคายางมีเสถียรภาพมากขึ้น ดังนั้น กยท. โดยฝ่ายวิจัยพัฒนาอุตสาหกรรมยาง และฝ่ายวิจัยพัฒนาเศรษฐกิจยาง ซึ่งผิดชอบงานวิจัยด้านยางพาราทั้งระบบจึงได้ให้ความสำคัญในการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาง เพื่อให้เกิดการคิดค้นผลงานที่มีความใหม่ มีคุณค่า และมีความเป็นไปได้ที่สามารถพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ได้จริง

ทั้งนี้ ที่ผ่านมากยท.ประสบผลสำเร็จในการแปรรูปยาง จนได้ผลิตภัณฑ์ยางที่หลากหลายแบบ เช่น แผ่นพื้นยางไฮบริดสำหรับผลิตไฟฟ้า หมวกกันน็อครถจักรยานยนต์ ที่ใช้น้ำยางธรรมชาติเป็นวัสดุเสริมแรง สีทาเรือจากน้ำยางธรรมชาติผสมสารยึดติดอะคริลิกอิมัลชันการปรับปรุงคุณสมบัติของผิวทางคอนกรีตด้วยน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม และการวิจัยยางพารานาโนคอมโพสิต เพื่อพัฒนาเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และประยุกต์ใช้งานในที่พักอาศัย

ดังนั้น กยท.จึงได้ปรับเปลี่ยนการบริหารงานวิจัย ด้วยการใช้กลยุทธ์เชิงรุก เพื่อออกค้นหากรอบแนวความคิดและไอเดียใหม่โดยจัดโครงการประกวดกรอบแนวคิดวิจัยด้านยางพาราเพื่อสร้างงานวิจัยต่อยอดเชิงพาณิชย์ เปิดช่องทางให้ผู้เข้าสู่ผลงานประกวดตั้งแต่ระดับภูมิภาคถึง (บุคคลทั่วไป) นักเรียนระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา นักศึกษาระดับระดับอุดมศึกษาและบัณฑิตศึกษา นักวิจัย และอาจารย์ ซึ่งมีผลงานที่ส่งเข้าประกวด ทั้งงานวิจัยด้านต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ ทำให้เราเห็นผลิตภัณฑ์ใหม่และแตกต่างออกไปอีก เช่น อิฐดินดิบสำหรับทำบ้านดินที่ทนทานน้ำได้สูง โดยใช้น้ำยางพาราเป็นวัสดุผสมเพิ่ม การพัฒนาวัสดุเชิงประกอบจากยางธรรมชาติกับยางสไตรีนบิวตาไดอีนและขุยมะพร้าว เพื่อประยุกต์ใช้เป็นแผ่นกำบังอนุภาคนิวตรอนและรังสีแกมมา ชุดควบคุมมอเตอร์ปั้มน้ำแบบประหยัดพลังงาน สำหรับแปลงเพาะชำยางพาราด้วยสมาร์ตโฟน การศึกษาปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตและซิลิกาในการทำลงยางพารา การบรรจุและปลดปล่อยแบบควบคุมของยาโดยใช้ยางธรรมชาติ/ซิลิกานาโนคอมโพสิต เครื่องม้วนสปริงรัดต้นยางพาราอัตโนมัติ การวิจัยและพัฒนาแผ่นฉนวนกันความร้อนจากเส้นใยไม้อยางพาราผสมน้ำยางพารา

“อีกช่องทางการบริหารงานวิจัยเชิงรุกคือ โครงการสร้างเครือข่ายนักคิดนักพัฒนาด้านยางพาราเพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างนวัตกรรม โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านยางพาราทั้งระบบให้กลุ่มเป้าหมายคือ นักศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆ จำนวน 300-450 คน/ปี ซึ่งได้อบรมมาแล้ว 2 รุ่น ประสบผลสำเร็จอย่างน่าพอใจ สามารถนำความรู้ที่ได้รับนำมาบูรณาการร่วมกัน และใช้ความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆด้านยางพาราที่แตกต่างกันไปตามคณะที่เรียนมา นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนชิ้นงาน โครงการงาน โครงการ หรือ โครงร่างงานวิจัยด้านยางพาราที่ผ่านการประกวดให้มีการพัฒนาไปสู่เชิงพาณิชย์ ซึ่งในลำดับถัดไปจึงจะมีการจัดงานพบปะระหว่างนักวิจัยและผู้ประกอบการ เพื่อให้เกิดการต่อยอดเชิงพาณิชย์โดยตรงและรวดเร็ว ส่งเสริมการใช้ยางในประเทศตามนโยบายรัฐบาล”

ดร.วิทยา กล่าวในตอนท้าย



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

ryt9.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 20 กันยายน 2562 เวลา 10:48

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 150,000

หัวข้อข่าว: กยท.หนุนแปรรูปยางเพิ่มอำนาจต่อรอง

**RYT9** อารวายนินน์

ข่าวออนไลน์ ต่างประเทศ เศรษฐกิจ หุ้น-การเงิน การเมือง บันเทิง กีฬา ท่องเที่ยว เทคโนโลยี

# แหวนหงษ์ กยท.หนุนแปรรูปยางเพิ่มอำนาจต่อรอง

**ข่าวทั่วไป** หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- ศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562

00:00:33 น.

แรงงานวิจัยต่อยอดเชิงพาณิชย์

ดร.วิทยา พรหมมี นักวิชาการเกษตร 8 หัวหน้า กองวิจัยและพัฒนาการผลิตยาง สถาบัน วิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า ประเทศไทยผลิตยางเป็นอันดับ หนึ่งของโลก แต่ยางร้อยละ 84 ถูกส่งออกไปยังต่างประเทศในรูปของวัตถุดิบ ทำให้ราคาต้องอิงตลาดโลก ประเทศไทยจึงมีอำนาจ ต่อรองต่ำ ในขณะที่การนำน้ำยางมาแปรรูปจะช่วยเพิ่มมูลค่า เพิ่มอำนาจต่อรอง และช่วยให้ราคายางมีเสถียรภาพมากขึ้น ดังนั้น กยท. โดยฝ่ายวิจัยพัฒนาอุตสาหกรรมยาง และฝ่ายวิจัยพัฒนาเศรษฐกิจยาง ซึ่งผิดชอบงานวิจัยด้านยางพาราทั้งระบบจึงได้ให้ความสำคัญในการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาง เพื่อให้เกิดการคิดค้นผลงานที่มีความใหม่ มีคุณค่า และมีความเป็นไปได้ที่สามารถพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ได้จริง

ทั้งนี้ ที่ผ่านมากยท. ประสบผลสำเร็จในการแปรรูปยาง จนได้ผลิตภัณฑ์ยางที่หลากหลาย แบบ เช่น แผ่นพื้นยางไอบริดสำหรับผลิตไฟฟ้า หมวกกันน็อค รถจักรยานยนต์ ที่ใช้น้ำยางธรรมชาติเป็นวัสดุเสริมแรง สีทาเรือจากน้ำยางธรรมชาติผสมสารยึดติดอะคริลิกอิมัลชัน การปรับปรุงคุณสมบัติของผิวทางคอนกรีตด้วยน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม และการวิจัยยางพาราโนคอมโพสิต เพื่อพัฒนาเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และประยุกต์ใช้งานในที่พักอาศัย



ดังนั้น กยท.จึงได้ปรับเปลี่ยนการบริหารงานวิจัย ด้วยการใช้กลยุทธ์เชิงรุก เพื่อออกค้นหากรอบแนวความคิดและไอเดียใหม่ โดยจัดโครงการประกวด กรอบแนวคิดวิจัยด้านยางพาราเพื่อสร้างงานวิจัยต่อยอดเชิงพาณิชย์ เปิด ช่องทางให้ผู้เข้าส่งผลงานประกวดตั้งแต่ระดับภูมิภาคท้องถิ่น (บุคคล ทั่วไป) นักเรียนระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา นักศึกษาระดับระดับ อุดมศึกษาและบัณฑิตศึกษา นักวิจัย และอาจารย์ ซึ่งมีผลงานที่ส่งเข้า ประกวด ทั้งงานวิจัยด้านต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ ทำให้เราเห็น ผลิตภัณฑ์ใหม่และแตกต่างออกไปอีก เช่น อิฐดินดิบสำหรับทำบ้านดินที่ ทนทานน้ำได้สูง โดยใช้น้ำยางพาราเป็นวัสดุผสมเพิ่ม การพัฒนาวัสดุเชิง ประกอบจากยางธรรมชาติกับยางสังเคราะห์ไบโอดีเซลและชুমะพร้าว เพื่อ ประยุกต์ใช้เป็นแผ่นกำบังอนุภาคนิวตรอนและรังสีแกมมา ชุดควบคุม มอเตอร์ปั๊มน้ำแบบประหยัดพลังงาน สำหรับแปลงเพาะชำยางพาราด้วย สมาร์ทโฟน การศึกษาปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตและซิลิกาในการทำ กลองยางพารา การบรรจุและปลดปล่อยแบบควบคุมของยาโดยใช้ยาง ธรรมชาติ/ซิลิกานาโนคอมพอสิต เครื่องม้วนสปริงรัดต้นยางพาราอัตโนมัติ การวิจัยและพัฒนาแผ่นฉนวนกันความร้อนจากเส้นใยไม้อยางพาราผสมน้ำ ยางพารา

"อีกช่องทางการบริหารงานวิจัยเชิงรุกคือ โครงการสร้างเครือข่ายนักคิดนัก พัฒนาด้านยางพาราเพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างนวัตกรรม โดยการ จัด อบรมเชิงปฏิบัติการด้านยางพาราทั้งระบบให้กลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษา มหาวิทยาลัยต่างๆ จำนวน 300-450 คน/ปี ซึ่งได้อบรมมาแล้ว 2 รุ่น ประสบผลสำเร็จอย่างน่าพอใจ สามารถนำความรู้ที่ได้รับนำมาบูรณาการ ร่วมกัน และใช้ความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆด้านยางพาราที่ แตกต่างกันไปตามคณะที่เรียนมา นอกจากนี้ ยังได้สนับสนุนชิ้นงาน โครง งาน โครงการ หรือ โครงร่างงานวิจัยด้านยางพาราที่ผ่านการประกวดให้ มี การพัฒนาไปสู่เชิงพาณิชย์ ซึ่งในลำดับถัดไปจึงจะมีการจัดงานพบปะ ระหว่ง นักวิจัยและผู้ประกอบการ เพื่อให้เกิดการ ต่อยอดเชิงพาณิชย์ โดยตรงและรวดเร็ว ส่งเสริม การใช้ยางในประเทศตามนโยบายรัฐบาล" ดร.วิทยา กล่าวในตอนท้าย



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

koratdaily.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 20 กันยายน 2562 เวลา 13:25

หัวข้อข่าว: กยท.ส่งเสริมเกษตรกร ผลิตยางคุณภาพ GAP

Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 15,000

# กรมประชาสัมพันธ์

ศิริราช  
http://www.koratdaily.com

## อีสาน

โดยชาวโคราช เพื่อมวลชน  
หนังสือพิมพ์ภูมิภาคยอดจำหน่ายสูงสุดในอีสาน

20<sup>th</sup>

SEPTEMBER

หน้าแรก

หมวดข่าว

เว็บบอร์ด

เกี่ยวกับเรา

ติดต่อเรา

ร้องทุกข์

September 20, 2019

### กยท.ส่งเสริมเกษตรกร ผลิตยางคุณภาพ GAP



การยางแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ผู้ประกอบการโรงงานยางพาราและเกษตรกรชาวสวนยาง แสดงเจตจำนงการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการซื้อขายตามมาตรฐานสินค้าเกษตรสำหรับยางพาราเพื่อผลิตยางก้อนถ้วย (GAP)



นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ด้านธุรกิจและปฏิบัติการ พร้อมด้วย ผู้แทนบริษัท กว้างเซ็น รับเบอร์ (แม่น้ำโขง) จำกัด ผู้แทนสถาบันเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ร่วมแถลงข่าวการแสดงเจตจำนงการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การซื้อขายตามมาตรฐานสินค้าเกษตรกรการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับยางพาราเพื่อผลิตยางก้อนถ้วย (GAP) โดยมีคณะผู้บริหาร การยางแห่งประเทศไทยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เกษตรกรชาวสวนยางร่วมพิธี เมื่อเวลา ๑๑.๐๐ น. วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ ที่ห้องประชุมการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี (กยท.อุดรธานี) ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี

นายอนุสรณ์ แรมลี ผู้อำนวยการสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า สำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัด หนองคาย ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจยาง การยางแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการอบรมเกษตรกร หลักสูตรการผลิตยางก้อนถ้วย มาตรฐานตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP พร้อมทั้งประเมิน รับรองแปลงที่ผ่านการรับรองการผลิตยางก้อนถ้วยมาตรฐาน GAP เป็น จำนวนกลุ่มเกษตรกร เกษตรกร/สถาบันเกษตรกรทั้งสิ้น ๑๖ กลุ่ม จำนวนเกษตรกรที่ผ่านประเมินรับรองแปลง ๔๓๘ ราย พื้นที่ ๖,๘๒๖ ไร่ คิดเป็นผลผลิตยางก้อนถ้วยมากกว่า ๑,๗๐๐ ตัน/ปี (ข้อมูล ณ ๗ กันยายน ๖๒)

กิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร/สถาบันเกษตรกร ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีความรู้ความเข้าใจ ใน การซื้อ-ขาย การผลิตยางก้อนถ้วยและ ยางเครพ (GAP) บูรณาการความร่วมมือระหว่างการยางแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้ส่งเสริม เกษตรกร ชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ผู้ประกอบกิจการยางผลิตยางก้อนถ้วย มาตรฐาน GAP พร้อมทั้งจำหน่ายผลผลิต ยางพาราดังกล่าว ให้กับบริษัท กว้างเซ็น รับเบอร์ (แม่น้ำโขง) จำกัด สามารถขายยางก้อนถ้วยมาตรฐาน GAP ได้ในราคาไม่ต่ำกว่าราคา รับซื้อที่กำหนดในแต่ละวัน ตลอดทั้งบูรณาการความช่วยเหลือด้านวิชาการ การผลิต การแปรรูป การอุตสาหกรรม การตลาด การ ประกอบธุรกิจและการดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง

รวมทั้งการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง กับงานวิจัยพัฒนา หรือส่งเสริมการทำสวนยาง การตลาด และอุตสาหกรรมยางพารา ส่งเสริมการซื้อ ขายยางก้อนถ้วย และยางเครพในตลาดกลางยางพาราที่ได้มาตรฐานและมีสถานที่ในการ จำหน่ายผลผลิตยางก้อนถ้วยมาตรฐาน GAP มีตลาดรองรับที่ชัดเจน มีอำนาจในการต่อรองราคาเพิ่มมูลค่าผลผลิต และถ่ายทอด เทคโนโลยีให้แก่เกษตรกรผู้ทำสวนยาง สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับยางพาราและผลิตภัณฑ์ทั้งระบบ เพื่อให้ สามารถแก้ปัญหาาราคายางพารา และรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ยกระดับราคาและรายได้ให้ดีขึ้นโดยเริ่มดำเนินการวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

koratdaily.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 20 กันยายน 2562 เวลา 13:25

หัวข้อข่าว: กยท.ส่งเสริมเกษตรกร ผลิตยางคุณภาพ GAP

Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 15,000

นายถกรณ์ ธรรมวิวิท รองผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า กิจกรรมในวันนี้เป็นกิจกรรมในเรื่องของการส่งเสริมและการพัฒนาการผลิตให้มีคุณภาพ และมีมาตรฐานมากขึ้น โดยการบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบันเกษตรกร โดยการยางฯและส่วนราชการจะเข้าไปช่วยเหลือในการเรื่องของการพัฒนาความรู้ ปรับปรุงขบวนการและวิธีการผลิต ช่วยในการตลาดให้กับสถาบันเกษตรกร เกษตรกรมีหน้าที่ในการผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพ ได้ตามมาตรฐานเพื่อให้สินค้ามีมาตรฐานและผลผลิตมากขึ้น เมื่อผลผลิตมากขึ้นผลตอบแทนก็มากขึ้นเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องของการราคาขายไปในตัว โดยที่มีหน่วยงานภาคเอกชนคือ บริษัท กว่างซันรับเบอร์ มาช่วยสนับสนุน เนื่องจากเอกชนเองก็ต้องการผลิตภัณฑ์สินค้าที่มีคุณภาพ และข้อตกลงที่คุยกันเขาก็รับรองว่า ถ้าสินค้าออกมาคุณภาพก็จะให้ราคาดีกว่าท้องตลาด จะเป็นการสร้างรายได้โดยตรงให้เกษตรกร คิดแล้วเกษตรกรจะสามารถมีรายได้อย่างน้อยไม่ต่ำกว่าไร่ละ ๕๐๐ บาท น่าจะประมาณคนละ ๕,๐๐๐ บาทต่อปี

"ในส่วนของการขึ้นทะเบียนเกษตรกรนั้น เปิดอยู่ตลอด เกษตรกรผู้ปลูกยางสามารถแจ้งกับการยางแห่งประเทศไทย หรือสาขาทั่วประเทศ เพื่อรับความช่วยเหลือในกิจกรรมต่างๆ อาจจะเป็นเรื่องการอบรมให้ความรู้ ให้คำแนะนำ ขณะเดียวกันก็รองรับในส่วนมาตรการของรัฐบาลในส่วนต่างๆ ที่จะมาให้การช่วยเหลือสนับสนุนในกิจกรรมต่างๆ ของเกษตรกร ซึ่งเกษตรกรก็จะได้ไม่เสียสิทธิในส่วนนี้" นายถกรณ์ กล่าว



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

## Bangkok Post

Bangkok Post  
Circulation: 70,000  
Ad Rate: 1,500

Section: Business/NATIONAL

Date: Friday 20 September 2019

Volume: - No: -

Col.Inch: 22.16 Ad Value: 33,240

Page: B5(Top Right)

PRValue (x3): 99,720

Clip: Full Color

Headline: Exporters' use of FTA and GSP decreases by 2.08%

### TRADE

# Exporters' use of FTA and GSP decreases by 2.08%

PHUSADEE ARUNMAS

The use of free trade agreement (FTA) privileges and the Generalised System of Preferences (GSP) by Thai exporters dropped by 2.08% in the first seven months of the year because of the strong baht and the impact of the escalating trade war.

A Foreign Trade Department report noted the use of FTA privileges and GSP amounted to US\$42.1 billion in the first seven months of 2019.

FTA privilege use accounted for \$39.1 billion, down by 2.32% year-on-year from the first seven months of 2018, with shipments under the GSP totalling \$3.05 billion, an increase of 18.6%.

Adul Chotinisakorn, director-general of the department, said the top five export markets with the highest use of FTA privileges were Asean, China, Australia, Japan and India.

The Thai-Asean FTA continued to see the highest volume, totalling \$14.1 billion during the first seven months, with the Thai-China FTA tallying \$10.7 billion and Thai-Australia privileges used for \$4.74 billion.

The values for Thai-Japan and

Thai-India FTAs totalled \$4.4 billion and \$2.6 billion, respectively.

In growth terms, the Thai-Peru FTA saw the highest increase in use at 33%, followed by New Zealand at 10.4% and China at 5.85%.

Mr Adul said the top five items that used FTA privileges were trucks; fresh durian; natural rubber mixed with synthetic rubber products; fruits such as guava, mango, and fresh and dried mangosteen; and sugar from sugar cane.

Thailand has 12 FTAs in place, excluding the Asean-Hong Kong FTA that took effect on June 11 this year.

The GSP is used for trade with four countries: the US, Switzerland, Russia and Norway.

The US retained the highest rate, making up 91.8% of the overall GSP utilisation value. This amounted to \$2.79 billion in the first seven months, up 13.0% from the same period last year.

Exports that recorded the most GSP use were air conditioner parts, rubber gloves, beverages, glasses and optical glass.

Japan removed preferential tariffs on Thai products on March 31.